

TPCH โชว์ COD โรงไฟฟ้า SGP

• อีพีกำลังผลิตรวมพุ่ง 60 MW มั่นใจรายได้โต 30%

TPCH แจ้งข่าวดี COD โรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ ขนาด 9.20 MW อีพียอดขาย ไฟฟ้าพุ่ง 60 MW ปีกหนุมตีปี 61 รายได้โต 30% ย้ำเป้าหมายกำลังผลิตแตะ 200 MW ภายในปี 63 พร้อมร่วมประมูลโครงการ VSPP Semi Firmราว 80-100 MW

นางกนกทิพย์ จันทรพลังศรี ประธาน กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TPCH เปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์ (SGP) กำลังการผลิตเสนอขาย 9.20 เมกะวัตต์ (MW) ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล เดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

ดังนั้น จึงส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีโครงการ ที่เสนอขายไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น 60 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวลช่วงแรก ไบโอดีเพาเวอร์ (CRB), โรงไฟฟ้าชีวมวลแมงค้อ เอ็นเนอจี (MWE), โรงไฟฟ้าชีวมวลมหาชัย กรีน เพาเวอร์ (MGP), โรงไฟฟ้าชีวมวลทุ่งสัง กรีน (TSG) โรงไฟฟ้าชีวมวล พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) และโรงไฟฟ้าชีวมวลสตูล กรีน เพาเวอร์

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างทั้งสิ้น 49 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น 10 เมกะวัตต์ รวมโครงการทั้งสิ้น 119 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกัน ยังคาดว่าจะกำลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 200 เมกะวัตต์ภายในปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้

"สตูล กรีน เพาเวอร์ เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล



กนกทิพย์ จันทรพลังศรี

แห่งที่ 6 ที่บริษัทเดินเครื่องจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้รายได้เติบโตในทิศทางที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และในปี 2561 บริษัทตั้งเป้ารายได้เติบโต 30% จากปีก่อน ตามกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมความพร้อม

ที่จะเข้าร่วมประมูลโครงการ VSPP Semi Firm ด้วย จากประสบการณ์ทำงานและความพร้อมก็คาดว่าจะได้รับงานดังกล่าวอย่างแน่นอน" นางกนกทิพย์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีแผนที่จะยื่นประมูลโครงการ VSPP Semi Firm ที่จะเปิดประมูลจำนวน 280 เมกะวัตต์ โดยจะยื่นประมูลประมาณ 80-100 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังเตรียมที่จะเข้ายื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของ อบจ.นนทบุรี กำลังการผลิต 20 เมกะวัตต์ ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ทักษะการประมูลโครงการดังกล่าวจะสามารถก่อสร้างได้ทันทีและส่งผลบวกต่อผลประกอบการของบริษัทในอนาคตอีกด้วย

บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ระบุว่า TPCH นำจะมีกำไรไตรมาส 4/2560 อยู่ที่ประมาณ 74 ล้านบาท เติบโต 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเติบโต 183% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า พัทลุง กรีน เพาเวอร์ (PGP) กำลังการผลิต 9.20 MW (TPCH ถือ 60%) เติบโตไตรมาส ขณะที่คาดว่าต้นทุนการผลิตทรงตัวที่ 53-54% เนื่องจากมีการจ้างคู่ค้ามาบริหารโรงไฟฟ้าทำให้สามารถลดความเสี่ยงเรื่องต้นทุนวัตถุดิบได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกำลังการผลิตรวม 43.60 เมกะวัตต์ เติบโต 27% จากต้นปี 2560 ■